



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Community Organizations Development Institute (Public Organization)

๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทร ๐๒-๓๗๘-๘๓๐๐ โทรสาร ๐๒-๓๗๘-๘๓๔๒

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

(ฉบับที่ ๑๖)

ตามที่สถาบันได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วสืบหาฉบับนั้น ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พบว่าในประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นกลุ่มใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีปริมาณการติดเชื้อเพิ่มมากกว่า ๓๓๔ คน

เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด สถาบันจึงขอเน้นย้ำมาตรการต่างๆ ที่ได้ประกาศไปแล้วดังนี้

(๑) ห้ามบุคคลภายนอกที่มีใช้ผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้นผู้มาร่วมประชุม พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด เข้ามาภายในบริเวณอาคารสำนักงานของสถาบัน ทั้งสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานภาค เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นมีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับสถาบัน ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดคัดกรองแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานไปพบบุคคลที่มาติดต่อ ณ สถานที่ที่สถาบันจัดไว้

(๒) ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีภารกิจเร่งด่วนหรือภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติงานที่สถาบัน หรือภารกิจที่ต้องประสานงานและให้บริการแก่ประชาชน ให้ทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ปัจจุบันสถาบันได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานที่บ้านได้มากถึงสัปดาห์ละ ๔ วัน

(๓) ให้สำนักงานส่วนกลางและสำนักงานภาคประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าประชุมได้ตามระเบียบของสถาบัน หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกินกว่า ๕๐ คน ต้องจัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ เมตร เตรียมแอลกอฮอล์เจล จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงานหรือก่อนเข้าห้องประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม

(๔) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศ ขอให้ผู้อำนวยการภาคติดตามข่าวสารการระบาด พิจารณาพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และลดการเดินทางปฏิบัติงานให้มากที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาติ ภาระสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน